

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. รายงานสรุปผลการประชุมหารือระหว่าง AICHR และ SEANF เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบผลการประชุมหารือระหว่าง AICHR และ SEANF เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ๑. การมีแนวทางหรือกลไกการประสานงานในลักษณะประจำระหว่าง AICHR และ SEANF ๒. การมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนรับเรื่องแนวทางหรือกลไกการประสานงานในลักษณะประจำระหว่าง AICHR และ SEANF ไปศึกษาและดำเนินการ และมีข้อเสนอที่ประชุมเพิ่มเติมประกอบด้วย ๑. การทำงานที่เชื่อมโยงกันระหว่าง กสม. และ AICHR ในปัจจุบัน ๒. แนวทางความร่วมมือต่อระหว่าง กสม. และ AICHR และมอบหมายให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนำความเห็นที่ประชุมในประเด็นสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มชาติพันธุ์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการป้องกันการทรมาณ ทหารกับศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ในฐานะประธาน AICHR เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน จำนวน ๑-๒ ประเด็น เพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรมต่อไป

**๒. การรับรองจดหมายร่วมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการในประเด็นว่าด้วยสิทธิผู้สูงอายุในเวทีสหประชาชาติ**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สำนักงาน กสม. ฟิลิปปีนส์ (Commission on Human Rights of the Philippines: CHRPH) ได้ประสานโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Institutions Forum: SEANF) พิจารณารับรองจดหมายร่วมของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of the National Human Rights Institutions: GANHRI) ว่าด้วยความสูงวัยและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ (Ageing and Human Rights of Older Persons) โดยประธาน กสม. ได้นำเรื่องหารือกับ กสม. ทั้งหมดแล้ว เห็นพ้องกันว่าสามารถร่วมลงนามในจดหมายร่วมฉบับนี้ได้ และมอบให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. สรุปผลการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนพื้นที่ภาคใต้เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบสรุปผลการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนพื้นที่ภาคใต้เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

๑. การจัดเวทีเสวนาเรื่อง สิทธิมนุษยชน การพัฒนาสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในชายแดนใต้

๒. การจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ และการศึกษาดูงานสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลา

และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

#### ๔. ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานวันชนเผ่าพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานเกี่ยวข้องกับประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ได้กำหนดจัดเวทีเสวนาวิชาการและกิจกรรมรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ธีมงาน “สานพลังคุ้มครองวิถีชีวิตส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง” และเชิญ กสม. และบุคลากรสำนักงาน กสม. เข้าร่วมงานพร้อมทั้งเป็นวิทยากรกล่าวเสริมพลังในหัวข้อ “สรุปประสบการณ์การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย” ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ที่ประชุม กสม. พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ กสม. ปรีดา เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๕. ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญ กสม. ร่วมกิจกรรมงานเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือ TIJ-UNODC Public Forum: People-centred justice solutions ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และแอปพลิเคชัน Zoom และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๖. กำหนดการ กสม. แลกข่าวเด่นประจำสัปดาห์

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบกำหนดการ กสม. แลกข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีเรื่องที่จะแถลง ดังนี้

๑. กสม. ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงถูกร้องเรียนทำร้ายร่างกายบุคคลในระหว่างควบคุมตัวเพื่อซักถาม ซึ่ง กสม. เสนอให้ กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า เยียวยาผู้เสียหายพร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

๒. กสม. ติดตามสถานการณ์การใช้กัญชาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และหญิงตั้งครรภ์ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

#### ๗. โครงการความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม. จะมีโครงการความร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิทธิเด็ก แบ่งเป็นซีรีส์ ๓ ตอน ชื่อ come through (ครูทำ) ตอนที่ ๑ เกี่ยวกับสิทธิ ตอนที่ ๒ เกี่ยวกับการด้อยค่า และตอนที่ ๓ เกี่ยวกับอนาจาร และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป